

V/v: Đối chiếu thông tin doanh nghiệp FDI chuyển đổi
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 1060/BKHĐT-ĐKKD, ngày 26/02/2015 về việc chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu về thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp về sự đầy đủ và chính xác của các thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thông tin chuyển đổi), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp truy cập vào trang website: [http://dangkykinhdoanh.gov.vn/Bổ_sung, chuẩn hóa dữ liệu/chuyển đổi thông tin ĐKDN](http://dangkykinhdoanh.gov.vn/Bổ_sung_chuẩn_hóa_dữ_liệu/chuyển_đổi_thông_tin_ĐKDN) để rà soát, đối chiếu thông tin chuyển đổi so với thông tin trong nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đã được cấp (lần gần nhất).

Sau khi rà soát, đối chiếu, đề nghị quý doanh nghiệp gửi Thông báo phản hồi theo mẫu tại phụ lục đính kèm hoặc tại trang website nói trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Qua phòng Đăng ký Kinh doanh) trước ngày **20/6/2015**, như sau:

- Trường hợp thông tin chuyển đổi đã đầy đủ và chính xác so với thông tin đăng ký doanh nghiệp như nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư (Lần gần nhất) thì doanh nghiệp đánh dấu vào Mục I của Thông báo phản hồi.

- Trường hợp thông tin chuyển đổi còn thiếu, chưa chính xác so với thông tin đăng ký doanh nghiệp như nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư (Lần gần nhất) thì doanh nghiệp đánh dấu vào mục II của Thông báo phản hồi và ghi rõ các thông tin đề nghị bổ sung, đính chính (kèm theo Giấy chứng nhận đầu tư để được bổ sung, đính chính cho đầy đủ, chính xác.

- Trong trường hợp thông tin hiện nay của doanh nghiệp đã có sự thay đổi so với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại bản giấy của Giấy chứng nhận đầu tư nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, kể từ ngày **01/7/2015** doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho nội dung đăng ký doanh nghiệp được ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp kịp thời của Quý doanh nghiệp./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐKKD (V2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Tân Nam